

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐/ ๓๕๒



สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ถนนพิทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๘๙๕
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้จังหวัดแจ้งทุกส่วนราชการหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชนในกรณีที่จะมีการสื่อสารให้เห็นถึงรูปแบบและตัวอย่างการแพร่ระบาดของโรค รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังขอให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางละออง ภูกลาง)

โฆษามิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว๕๕๕

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด



ศูนย์โควิดฯ มท.

ศาลากลางจังหวัดตรัง
เลขรับที่ 4320
วันที่ 15 ก.พ. 2564
เวลา 09.40 น.

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภานโยบาย
แห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๘๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอส่งสรุปผลการประชุมฯ ซึ่งมีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะให้ทุกส่วนราชการหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำ
ที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชน ในกรณีที่จะมีการสื่อสารให้เห็นถึงรูปแบบและตัวอย่าง
การแพร่ระบาดของโรค



สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

ผลประชุม สปก.ศบค.
 ประจำวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ ณ ดิกลันติโมตรี (หลังใบ) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ให้ สธ. พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มี Vaccine Passport ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงคนไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อไป	สธ.	
๒.	ให้ ศรชล. จท. และ สตม. พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางเรือของคนต่างด้าว โดยคำนึงถึงมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและด้านมนุษยธรรม	ศรชล./ จท./ สตม.	
๓.	ให้ จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบข้อมูลและจำนวนของโรงงานที่อยู่นอก Bubble & Sealed Measure ก่อนนำเสนอที่ประชุม สปก.ศบค. เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป	จังหวัด สมุทรสาคร/ สธ.	
๔.	ให้ การท่าอากาศยาน (ทอท.) พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่องที่ไทย (Transit Passenger) ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งนี้ ให้มีการเตรียมแนวปฏิบัติดังกล่าวให้พร้อมก่อนห้วงเดือนมี.ค. ๖๔ เนื่องจากจะมีจำนวนผู้โดยสารประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้น	ทอท./ คร./ กต.	
๕.	ให้ ทุกส่วนราชการ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชน ในกรณีที่จะมีการสื่อสารให้เห็นถึงรูปแบบและตัวอย่างการแพร่ระบาดของโรค เช่น ตัวอย่างกรณีการแพร่ระบาดในมหาวิทยาลัยที่มีความผิดพลาดด้านการสื่อสาร จนอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อแผนการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา	ทุกส่วนราชการ	
๖.	ให้ คร. หรือ สสจ. ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ โดยให้มีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คร.	คร./ สธ./ สสจ.	
๗.	ให้ รง. (สำนักงานประกันสังคม) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมที่คงเหลือ รวมทั้ง ให้พิจารณาสนับสนุน สสจ.	รง. (สำนักงาน ประกันสังคม)/ สธ.	

	สมุทรสาคร ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงานขนาดเล็ก ตลาด และชุมชนนอกพื้นที่ Bubble & Sealed ด้วย		
๘.	ให้ สธ. สั่งการ สสจ.สมุทรสาคร เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Exit Plan โรงงานที่ดำเนินการ Bubble & Sealed จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการตรวจหา Antibody และการจัดสรรงบประมาณในการรองรับผู้ติดเชื้อที่พบใน Bubble & Sealed Measure	สธ./ สสจ. สมุทรสาคร	

ศปก.ศบค.

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔